

ชาลามาต์ มาเลย์ ...ทริปส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยในซีเกมส์ ครั้งที่ 29

ถ้าเอ่ยถึงมหกรรมการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ทุกคนคงจะนึกถึงกีฬาซีเกมส์ ซึ่งการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ก็เป็นอีกหนึ่งการแข่งขันกีฬาที่ชาวไทยหลายคนรอคอย รวมถึงพวกเรา ด้วย การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในปีนี้ก็พิเศษมากเพราะพวกเราได้รับเกียรติจากทางทราเวลโลโก้ ไปชมการแข่งขันกีฬาที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่าง ซีเกมส์ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย



พวกเรารู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากๆที่ทางทราเวลโลโก้ได้ติดต่อกลับมาว่าได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติบินลัดฟ้าไปชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 พร้อมทั้งชมพิธีปิดการแข่งขัน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นดินแดนหลากหลายสีสันแห่งเอเชีย ผสมผสานไปด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลาย พวกเรา

คาดหวังว่าจะต้องได้รับประสบการณ์ดีๆ และประโยชน์จากการเดินทางครั้งนี้อย่างเต็มที่และอดไม่ได้ที่จะแชร์ให้เพื่อนๆได้อ่านกัน

ต้องขอขอบคุณทางทราเวลโลโก้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้สนับสนุนหลักของกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 29 แล้ว พวกเรายังได้รับเกียรติจากทางทราเวลโลโก้ บินลัดฟ้าไปสัมผัสประสบการณ์อันมีค่าในครั้งนี้ <https://blog.traveloka.com/th/traveloka-sea-games-2017/> โดยทางทราเวลโลโก้ได้ให้การสนับสนุนในส่วนของตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก และบัตรเข้าชมการแข่งขันรวมไปถึงเข้าชมพิธีปิด ดังนั้นพวกเราตื่นเต้นที่จะเลือกสายการบิน โรงแรม และอยากให้วันเดินทางมาถึงเร็วๆ เพื่อที่เราจะได้ไปส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทย ในดินแดนอันเป็นหนึ่งในมนต์เสน่ห์แห่งเอเชีย

และแล้ววันเดินทางก็มาถึง พวกเราเตรียมตัวมาอย่างดี ตื่นเต้นกันมาก ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เดินทางกับสายการบินนกสกู๊ต โดยทำการจองผ่านทางเว็บไซต์ของทราเวลโลโก้ <https://www.traveloka.com/th-th/> และเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียในตอนค่ำๆ ทริปลังกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยของเราได้เริ่มขึ้นแล้ว ไทยแลนด์สู้ๆ ไทยแลนด์สู้ๆ วลีนี้ดังกระหึ่มในใจของพวกเราทั้ง 2 คน พวกเราพร้อมแล้วที่จะไปเชียร์ทีมชาติไทยในซีเกมส์ครั้งนี้



กีฬาที่พวกเราเข้าชม คือ แบดมินตันและฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันครั้งนี้จัดขึ้นที่สนามเอเชียต้า อารีนา ในศูนย์กีฬาบูกิต จาลิล การแข่งขันมีทั้งแบบชาย-หญิงคู่ผสมและเดี่ยว ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนนับว่าเป็นมืออันดับต้นๆของประเทศ การแข่งขันนี้ได้ ในครั้งนี้ทีมชาติไทยได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศหลายรายการด้วยกัน นักกีฬาทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองเต็มที่ เคารพกฎกติกาเป็นอย่างดี เรา

ได้เห็นความเสียสละและความมุ่งมั่นตั้งใจของนักกีฬาที่จะสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ และความตั้งใจในครั้งนี้ก็ทำให้ทีมไทยคว้าไปได้ 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทัพชนไก่ไทยคว้าได้ถึง 4 เหรียญทอง พวกเราร่วมเชียร์ ลุ้นและดีใจไปกับนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย

สำหรับกีฬายอดนิยมอย่างฟุตบอลที่ได้รับกระแสที่ดีมาตลอดนั้น มีกองเชียร์ไทยตามไปเชียร์ถึงขอบสนามเป็นจำนวนกว่า 5000 คน พวกเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้น นี่เป็นความภูมิใจเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ของเรา การแข่งขันฟุตบอลได้จัดขึ้นที่สนามกีฬาซาร์ห์ อลัม สเตเดียม โดยเป็นแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติมาเลเซีย พวกเราต่างเชียร์นักกีฬาไทยกันอย่างเต็มที่ และทีมชาติไทยก็สามารถทำประตูได้ในครั้งแรก เอาชนะทีมชาติมาเลเซีย



ด้วยคะแนน 1-0 คนไทยในสนามต่างดีใจที่ทีมชาติไทยได้เป็นแชมป์ในกีฬาประเภทฟุตบอล จะมีอะไรน่ายินดี และภูมิใจเท่ากับการที่เราได้ไปยืนร้องเพลงชาติไทยในต่างแดน เป็นความรู้สึกที่ยากเกินบรรยายจริงๆค่ะ และ จะคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราไปอีกนานแสนนาน



ทั้งนี้ถ้าไม่ได้รับโอกาสดีๆจากทางทราเวลโลโก้ในการเข้าร่วมชมและเชียร์ซีเกมส์ครั้งนี้ พวกเราคงไม่รู้เลยว่า นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ต้องขยัน อดทน และมีวินัยมากเท่าไรสำหรับการฝึกซ้อมก่อนที่จะลงแข่งขันในแต่ละงาน และได้เห็นความรักชาติความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของกองเชียร์ทีมชาติไทยที่ตามไปให้กำลังใจแม้ว่าจะไม่ได้แข่งในประเทศของตนก็ตาม อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเราได้รู้คือ ถึงแม้คู่แข่งจะเก่งเพียงไร แต่ถ้ารอบๆสนาม นั้นเต็มไปด้วยกำลังใจ เสียงเชียร์ เราเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เป็นพลังผลักดันที่ทำให้นักกีฬาต่อสู้อย่างเต็มที่ และไปถึงฝั่งฝันในที่สุด นอกจากนี้การเดินทางครั้งนี้ยังทำให้เราได้เห็น ได้เรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวมาเลเซียที่น่าประทับใจ และพวกเขายังสามารถใช้โอกาสนี้ในการฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารกับคนมาเลเซียอีกด้วย เพราะคนในประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว อีกทั้งพวกเราพักอยู่บริเวณ ไชน่า ทาวน์ (China Town) จึงทำให้ได้พบกับชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนมากมาย ดังนั้นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่พวกเราได้เรียนมามีประโยชน์กับพวกเรา มาก หมดยุคเรื่องอาหารการกิน หรือเรื่องหลงทางเลยคะ เพราะพวกเราสามารถสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้อย่างดี

พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันหนึ่งพวกเราจะได้กลับไปเยือนดินแดนแห่งนี้อีก และอยากให้เพื่อนๆ ได้มีโอกาสที่ดีแบบนี้ทั้งร่วมเชียร์ทีมชาติไทย และการได้เดินทางท่องเที่ยว..... แล้วเจอกันใหม่ นะมาเลเซีย มนต์เสน่ห์แห่งเอเชีย



นางสาววรรณพร ศรีปั้นเพชร

นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ